

Số: 223/SNgV-LSLTBC

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo sơ kết tình hình,
kết quả công tác phòng, chống
ma túy 6 tháng đầu năm và
phương hướng công tác 6
tháng cuối năm 2020

Kính gửi: Công an tỉnh (Ban Chỉ đạo 138).

Theo đề nghị của Công an tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) tại Công văn số 1848/BCĐ138 ngày 11/5/2020 về việc báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020, Sở Ngoại vụ xin báo cáo như sau:

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ không nhận thông tin nào có liên quan đến tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác phổ biến, quán triệt các Chỉ thị nêu trên và các chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống ma túy đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan; đồng thời, sẽ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan trong và ngoài nước để xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy qua biên giới xảy ra trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Ngoại vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Ngoại vụ: các PGĐ;
- Lưu: VT, LSLTBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Hiền